

สรุปมาตรการล่าสุดเกี่ยวกับธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหาร และสถานที่ประกอบการที่กำหนด (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2021- 17 มีนาคม 2021)

(บาร์หรือผับ ศูนย์เกมพนัน สถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำหรืออบสมุนไพร สถานที่ออกกำลังกาย สวนสนุก โบว์ลิ่ง ตู้เกม กิจการโรงมหรสพ ห้องที่จัดงานปาร์ตี้ กิจการคาราโอเกะ สถานที่ประกอบการพนัน กิจการอาบน้ำ อบ นวด¹ สถานที่เล่นกีฬา และสระว่ายน้ำต้องทำการปิดสถานประกอบการ)

	ธุรกิจจัดเลี้ยงอาหาร	สถานประกอบการที่กำหนด							
		ศูนย์รวมเกมและความบันเทิง	ศูนย์ออกกำลังกาย	สถานเริงรมย์	สถานนันทนาการสาธารณะ	สถานเสริมความงามและอาบอบนวด	สโมสรรหมู่บ้าน	สนามกีฬาที่กำหนด	โรงแรมและเกสต์เฮาส์
สวมใส่หน้ากากตามข้อกำหนด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ชื่อยกเว้นสำหรับการสวมใส่หน้ากากตามข้อกำหนด	เมื่อรับประทานอาหาร/เครื่องดื่มที่โต๊ะอาหาร	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อรับประทานอาหาร/เครื่องดื่มในสถานจัด เมื่ออาบน้ำ เมื่อออกกำลังกาย (ไม่เหมาะสมกับครู/เจ้าหน้าที่ฝึกหรือ กลุ่มหรือคลาสฝึกสอน > 4 คน) 	<ul style="list-style-type: none"> เมื่ออาบน้ำ สถานสเก็ตสาธารณะ: เมื่อออกกำลังกาย (ไม่เหมาะสมกับครู/เจ้าหน้าที่ฝึก หรือ กลุ่มหรือคลาสฝึกสอน > 4 คน) 	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อรับประทานอาหาร/เครื่องดื่มในร้านอาหาร สถานแสดง: เมื่อมีการเว้นระยะหรือจำนวนผู้เข้าร่วมที่มีประสิทธิภาพระหว่างนักแสดงและมีการเว้นระยะหรือจำนวนผู้เข้าร่วมที่มีประสิทธิภาพ⁵ ระหว่างนักแสดงและผู้ชมระหว่างการแสดง/การฝึกซ้อม สวนสนุก: เมื่อแสดงและฝึกซ้อมพร้อมกับการเว้นระยะห่างหรือจำนวนผู้เข้าร่วม⁵ ระหว่างนักแสดงและผู้ชมระหว่างการแสดง/การฝึกซ้อม 	เมื่อทำการทรีทเมนท์ผิวหน้า	ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการธุรกิจจัดเลี้ยงอาหาร หรือสถานประกอบการที่กำหนดไว้ในที่นี่	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อออกกำลังกายกลางแจ้ง เมื่อรับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม เมื่ออาบน้ำ เมื่อออกกำลังกายภายนอก เมื่อออกกำลังกายในพร้อมกับการเว้นระยะที่เหมาะสมและจำนวนผู้เข้าร่วมที่มีประสิทธิภาพ⁵ ระหว่างบุคคล (ไม่เหมาะสมกับครู/เจ้าหน้าที่ฝึก หรือ กลุ่มหรือคลาสฝึกสอน > 4 คน) 	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อรับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม เมื่ออาบน้ำ ภายในห้องรับรองแขก
การตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (เว้นระยะห่างเท่าที่เป็นไปได้)
การจัดให้มีเจลล้างมือ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ติดต่อติดตาม ^{1, 2}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการธุรกิจจัดเลี้ยงอาหาร หรือสถานประกอบการที่กำหนดไว้ในที่นี่	✓ (เว้นระยะห่างเท่าที่เป็นไปได้)	ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการธุรกิจจัดเลี้ยงอาหาร หรือสถานประกอบการที่กำหนดไว้ในที่นี่
การทดสอบพนักงาน ^{2, 3}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการธุรกิจจัดเลี้ยงอาหาร หรือสถานประกอบการที่กำหนดไว้ในที่นี่	✓	ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการธุรกิจจัดเลี้ยงอาหาร หรือสถานประกอบการที่กำหนดไว้ในที่นี่

¹ ติดตั้งโปสเตอร์ที่ประกอบด้วยข้อความ "ออกบ้านปลอดภัย (LeaveHomeSafe)" และ QR code ตรงทางเข้าของสถานประกอบการหรือบนพื้นที่ที่สามารถเห็นได้ชัด ซึ่งปราศจากสิ่งกีดขวางช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อให้บุคคลผู้จะเข้ามาใช้บริการสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกนก่อนเข้ามาในสถานประกอบการได้อย่างสะดวก และขนาดของรูปภาพบนโปสเตอร์จะต้องไม่น้อยกว่าขนาด 210 x 297 มม. (ขนาดกระดาษ A4); และก่อนที่ผู้ใช้จะ (ใช้สำหรับธุรกิจอาหาร ยกเว้นผู้ที่ส่งของกลับบ้านเท่านั้น) ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสถานที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาสแกนคิวอาร์โค้ด "ออกบ้านปลอดภัย" ของสถานที่ หรือลงทะเบียนชื่อหมายเลขติดต่อและวันที่และเวลาในการเยี่ยมชมและเก็บบันทึกไว้เป็นเวลา 31 วัน

² ในช่วงเวลาที่มีผลบังคับใช้ข้อกำหนดและคำสั่ง หากร้านอาหารยังคง (1) ให้บริการรับประทานอาหารจนถึงเวลา 17.59 น. ทุกวัน และ (2) อนุญาตให้นั่งรวมกันได้ไม่เกินสองคนในโต๊ะเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการใหม่สามประการคือ (ก) มั่นใจว่าผู้ใช้สแกนคิวอาร์โค้ด 'ออกบ้านปลอดภัย' ด้วยโทรศัพท์มือถือหรือลงทะเบียนเขียนรายละเอียดส่วนตัวของพวกเขาก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสถานที่ (b) จัดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ารับการตรวจโรค และ (c) ใช้มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเมื่อไม่มีการนำมาตราการ (ดูเชิงอรรถ 4) มาใช้ เจ้าของธุรกิจร้านอาหารที่เกี่ยวข้องควรติดประกาศที่แสดงช่วงเวลาที่มีการให้บริการรับประทานอาหารและจำนวนคนสูงสุดที่สามารถนั่งโต๊ะเดียวในช่วงเวลาที่เปิด-ปิดร้าน เช่นเดียวกับข้อมูลของธุรกิจ สำหรับสถานที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารข้างต้น หากไม่มีการนำมาตราการที่เกี่ยวข้องกับกำหนดช่วงเวลาที่มีการให้บริการรับประทานอาหารและจำนวนคนสูงสุดที่สามารถนั่งโต๊ะเดียวมาใช้ (เช่น การให้บริการรับประทานอาหารหลัง 18.00 น. หรือจัดให้มีผู้นั่งรับประทานอาหารมากกว่าสองคนโต๊ะเดียว) เมื่อประเมินถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์การแพร่ระบาด พวกเขาจะต้องรักษาช่วงเวลาที่ให้บริการรับประทานอาหารไว้จนถึง 17.59 น. ทุกวันและอนุญาตให้นั่งรวมกันไม่เกินสองคนโต๊ะเดียวเป็นระยะเวลา 14 วันเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด (กล่าวคือ ในช่วง 14 วัน ร้านอาหารไม่สามารถดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดที่ผ่อนคลายได้ หลังจากใช้มาตรการใหม่ในเชิงอรรถ 1, 3 และ 4 ร้านอาหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด (1) และ (2) ข้างต้นต่อไปแทน และติดป้ายประกาศตามข้อกำหนดที่ระบุโดยแสดงช่วงเวลาที่มีการให้บริการรับประทานอาหารและจำนวนคนสูงสุดที่สามารถนั่งโต๊ะเดียว ข้อมูลของธุรกิจ และวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของช่วงเวลา 14 วัน)

³ จัดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานในอาคารหรือสถานเข้ารับการตรวจ COVID-19 ด้วยวิธีกรณินวคล็อกที่ใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่โพสิทีฟเมอเรส ทุกๆ 14 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2021 เป็นต้นไป และเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการแจ้งผลตรวจทาง SMS ก่อนวันที่ 11 มีนาคม 2021 และทุกก่อนสิ้นสุดระยะเวลา 14 วัน และเก็บบันทึกการแจ้งผลตรวจทาง SMS ทุกครั้งเป็นเวลา 31 วัน

	ธุรกิจจัดเลี้ยงอาหาร	สถานประกอบการที่กำหนด							
		ศูนย์รวมเกมและความบันเทิง	ศูนย์ออกกำลังกาย	สถานเริงรมย์	สถานนันทนาการสาธารณะ	สถานเสริมความงามและอาบอบนวด	สโมสรหมู่บ้าน	สนามกีฬาที่กำหนด	โรงแรมและเกสต์เฮาส์
มาตรการที่เกี่ยวข้องเมื่อมาตรการลดการแพร่เชื้อไม่มีการนำความเสี่ยงมาใช้ ^{2, 4}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
เว้นระยะห่าง ⁵	มีระยะห่างที่เพียงพอหรือมีส่วนกันระหว่างโต๊ะที่มีประสิทธิภาพ	การเว้นระยะห่างที่เหมาะสมหรือจำนวนผู้เข้าร่วมที่มีประสิทธิภาพระหว่างเครื่องเล่นเกมวิดีโอเกม เครื่องไม้เครื่องมือ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ	<ul style="list-style-type: none"> การเว้นระยะห่างที่เหมาะสมหรือจำนวนผู้เข้าร่วมที่มีประสิทธิภาพระหว่างเครื่องเล่นออกกำลังกาย เครื่องมือออกกำลังกาย หรืออุปกรณ์ออกกำลังกาย การเว้นระยะห่างที่เหมาะสมหรือจำนวนผู้เข้าร่วมที่มีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่ม/กลุ่มย่อยของผู้ออกกำลังกาย 	<ul style="list-style-type: none"> สถานที่เล่นบิลเลียดและโบว์ลิ่งสาธารณะ: การเว้นระยะห่างที่เหมาะสมหรือจำนวนผู้เข้าร่วมที่มีประสิทธิภาพระหว่างโต๊ะบิลเลียดหรือเลน มินิจะเปิดให้ใช้เฉพาะโต๊ะบิลเลียดหรือเลนทดแทนเท่านั้น ลานสเก็ตสาธารณะ: การเว้นระยะห่างที่เหมาะสมหรือจำนวนผู้เข้าร่วมที่มีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่ม/กลุ่มย่อยกีฬาประเภทกลุ่ม⁶ 	<ul style="list-style-type: none"> การเว้นระยะห่างที่เหมาะสมหรือจำนวนผู้เข้าร่วมที่มีประสิทธิภาพระหว่างสถานนันทนาการ เครื่องเล่นนันทนาการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ฟิฟท์กันซ์: การเว้นระยะห่างที่เหมาะสมหรือจำนวนผู้เข้าร่วมที่มีประสิทธิภาพระหว่างกลุ่ม 	การเว้นระยะห่างที่เหมาะสมหรือจำนวนผู้เข้าร่วมที่มีประสิทธิภาพระหว่างเตียงหรือที่นั่งบริการ	ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการธุรกิจจัดเลี้ยงอาหาร หรือสถานประกอบการที่กำหนดไว้ในที่นี้	อย่างน้อย 1.5 เมตรระหว่างกลุ่ม 4 คน ยกเว้นกีฬาประเภทกลุ่ม ⁷	ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการธุรกิจจัดเลี้ยงอาหาร หรือสถานประกอบการที่กำหนดไว้ในที่นี้
การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ	ไม่มี	ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเครื่องเล่นเกมวิดีโอเกม เครื่องไม้เครื่องมือ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ หรือใช้วัสดุฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพทนทานก่อนที่将被ใช้งานโดยผู้เล่นคนถัดไป	ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเครื่องเล่นออกกำลังกาย หรืออุปกรณ์ออกกำลังกายก่อนและหลังการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> สถานที่เล่นบิลเลียดและโบว์ลิ่งสาธารณะ: ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคสิ่งอุปกรณ์ก่อนการใช้งานของผู้เช่าถัดไป ลานสเก็ตสาธารณะ: ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมทุกครั้งและฆ่าเชื้อโรคเครื่องมืออุปกรณ์อย่างน้อยทุกวัน 	<ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคสถานนันทนาการ เครื่องเล่นนันทนาการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ หรือใช้วัสดุฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพทนทานก่อนที่จะถูกใช้งานโดยผู้เล่นคนถัดไป ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมทุกครั้งและฆ่าเชื้อโรคเครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงตู้เก็บของอย่างน้อยทุกวัน โรงภาพยนตร์: ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในห้องฉายภาพยนตร์หลังการฉายภาพยนตร์แต่ละครั้ง สถานที่แสดง: ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในสถานที่หลังจากการแสดงหรือการฝึกซ้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานบริการหรือพื้นที่บริการก่อนและหลังการใช้งาน เปลี่ยนหรือฆ่าเชื้ออุปกรณ์ป้องกันเจ้าหน้าที่หลังการให้บริการแก่ลูกค้า 	ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการธุรกิจจัดเลี้ยงอาหาร หรือสถานประกอบการที่กำหนดไว้ในที่นี้	ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> ทุกพื้นที่ เฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น จะต้องทำให้ปราศจากเชื้อหลังจากผ่านการใช้งานมาแล้ว ผ้าเช็ดตัวทุกผืนและเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้งานแล้วต้องเปลี่ยนหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว

⁴ เมื่อไม่มีการนำมาตรการที่เกี่ยวข้องมาใช้กับสถานที่ เมื่อประเมินถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์การแพร่ระบาด สถานที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องปิดทำการเป็นเวลา 3, 7 หรือ 14 วัน หรือ เช่น ร้านอาหาร เพื่อลดระยะเวลาการให้บริการรับประทานอาหารและลดจำนวนคนสูงสุดที่อาจนั่งโต๊ะเดียวเป็นเวลา 3, 7 หรือ 14 วัน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในสถานที่ โดยทั่วไปหากไม่มีการนำมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามผู้สัมผัสและการตรวจโรคสำหรับพนักงานมาใช้ การปิดสถานที่ที่เกี่ยวข้องหรือการลดระยะเวลาในการให้บริการรับประทานอาหารและการลดจำนวนคนสูงสุดที่นั่งร่วมกันได้ที่โต๊ะเดียวจะเป็นเวลา 14 วัน หากไม่มีการใช้มาตรการจำกัดจำนวนพนักงานหรือการเว้นระยะห่างที่เหมาะสม (เช่น ข้อจำกัดและข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนคนสูงสุดในแต่ละโต๊ะ/สถานที่/กลุ่มรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตรหรือการแบ่งจำนวนการเข้าที่มีประสิทธิภาพระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ฯลฯ) จะเป็นเวลา 7 วัน และหากไม่มีการใช้มาตรการอื่น ๆ (เช่น ข้อจำกัดการสวมหน้ากากอนามัย การคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย การฆ่าเชื้อโรคและการบริการเจลล้างมือ ฯลฯ) จะเป็นเวลา 3 วัน

⁵ "ระยะห่างที่เหมาะสม" หมายความว่า มีระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตรระหว่างสองบุคคล ในขณะที่ "ฉากกัน" หมายความว่า ฉากกันที่สามารถทำหน้าที่กั้นระหว่างสองบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

⁶ กีฬาประเภทกลุ่มที่เล่นในลานสเก็ตสาธารณะ อาจรวมถึงฮ็อกกี้น้ำแข็ง

⁷ กีฬาประเภทกลุ่มที่เล่นในสนามกีฬาซึ่งอาจรวมถึงเบสบอล, บาสเกตบอล, คริกเก็ต, ดอดจ์บอล, ดอดจ์บิล, เกตบอล, แฮนด์บอล, ฮ็อกกี้, คีโนบอล, คอร์ฟบอล, ลากรอส, เน็ตบอล, โรลเลอร์ฮ็อกกี้, รักบี้, เนตบอล, ฟุตบอล, ซอฟต์บอล, ซุคบอล, วอลเลย์บอลและวูตบอล

	ธุรกิจจัดเลี้ยงอาหาร	สถานประกอบการที่กำหนด							
		ศูนย์รวบรวมเกมและความบันเทิง	ศูนย์ออกกำลังกาย	สถานเริงรมย์	สถานนันทนาการสาธารณะ	สถานเสริมความงามและอาบอบนวด	สโมสรร่มบ้าน	สนามกีฬาที่กำหนด	โรงแรมและเกสต์เฮาส์
จำนวนคน	<ul style="list-style-type: none"> ไม่เกิน 50% ของจำนวนที่นั่งที่สามารถใช้ได้ ≤4 คนต่อโต๊ะ² จำนวนผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงในแต่ละงานจะต้องไม่เกิน 20 คน 	≤4 คน ต่อ เครื่องเล่นเกม วิดีโอเกม เครื่องไม้เครื่องมือหรือสิ่งอำนวยความสะดวก	<ul style="list-style-type: none"> ≤4 คน ต่อ เครื่องเล่นออกกำลังกาย หรืออุปกรณ์ออกกำลังกาย ≤4 คน ต่อ กลุ่มหรือคลาสฝึกสอนซึ่งรวมครุฝึก สำหรับกลุ่มหรือคลาสฝึกสอนที่ >4 คนผู้เข้าร่วม (รวมครุฝึก) ต้องสวมใส่หน้ากากและรักษาระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 1.5 เมตร 	<ul style="list-style-type: none"> สถานที่เล่นบิลเลียดและโบว์ลิ่งสาธารณะ: ≤4 คนต่อโต๊ะบิลเลียด หรือ เล่น ลานสเก็ตสาธารณะ: ≤ 4 คน ต่อกลุ่มรวมครุฝึกยกเว้นกีฬาประเภทกลุ่ม สำหรับกลุ่มหรือคลาสฝึกสอน >4 คน(รวมครุฝึก) ต้องสวมใส่หน้ากากและรักษาระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 1.5 เมตร ยกเว้นระหว่างแข่งขันกีฬาประเภทกลุ่มสำหรับกีฬาประเภทกลุ่มจำนวนสูงสุดของผู้เล่นและกรรมการผู้ตัดสินที่อนุญาตในแต่ละลานสเก็ตให้ยึดตามกฎกติกาของการแข่งขันกีฬาประเภทกลุ่มตามลำดับ และผู้เข้าร่วม(รวมครุฝึกและกรรมการผู้ตัดสิน) ต้องสวมใส่หน้ากาก สำหรับจำนวนผู้เข้าชม เก้าอี้ที่นั่งและการยืนชมจะต้องไม่เกิน 50% ของความจุที่นั่งและ 4 ที่นั่ง ที่นั่งติดกันในแถวเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ≤4 คนหรือไม่เกิน 50% ของความจุที่กำหนดต่อสถานนันทนาการหรือสิ่งอำนวยความสะดวก(แล้วแต่ว่าจะมากน้อยเพียงใด) โรงภาพยนตร์: ไม่เกิน 50% ของความจุที่นั่ง และ ≤4 ที่นั่ง ที่นั่งติดกันในแถวเดียวกัน สถานที่แสดง: ไม่เกิน 50% ของความจุที่นั่ง และ ≤4 ที่นั่ง ที่นั่งติดกันในแถวเดียวกัน พิพิธภัณฑ์: ไม่เกิน 50% ของความจุและ ≤4 คนต่อกลุ่ม สวนสนุก: ไม่เกิน 50% ของความจุ 	≤4 คนต่อการให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการธุรกิจจัดเลี้ยงอาหาร หรือสถานประกอบการที่กำหนดไว้ในที่นี้ ห้องประชุมห้องจัดเลี้ยง: ไม่เกิน 50% ของความจุปกติ 	<ul style="list-style-type: none"> ในสถานสำหรับกีฬาภายใน ≤4 คนต่อกลุ่ม ยกเว้นกีฬาประเภทกลุ่ม และ ผู้เข้าร่วม(รวมครุฝึก)ในกลุ่มหรือคลาสฝึกสอน > 4 คน ต้องสวมใส่หน้ากากและรักษาระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 1.5 เมตรยกเว้นระหว่างการแข่งขันกีฬาประเภทกลุ่มสำหรับกีฬาประเภทกลุ่มจำนวนสูงสุดของผู้เล่นและกรรมการผู้ตัดสินที่อนุญาตในแต่ละสนามกีฬาให้ยึดตามกฎกติกาของการแข่งขันกีฬาประเภทกลุ่มตามลำดับ และผู้เข้าร่วม(รวมครุฝึกและกรรมการผู้ตัดสิน) ต้องสวมใส่หน้ากาก ในสถานสำหรับกีฬาภายนอก ≤4 คนต่อกลุ่ม ยกเว้นกีฬาประเภทกลุ่ม สำหรับกีฬาประเภทกลุ่ม จำนวนสูงสุดของผู้เล่นและกรรมการผู้ตัดสินที่อนุญาตในแต่ละสนามกีฬาให้ยึดตามกฎกติกาของการแข่งขันกีฬาประเภทกลุ่มตามลำดับ การยืนชม: ไม่เกิน 50% ของความจุที่นั่งและ 4 ที่นั่ง ที่นั่งติดกันในแถวเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ยกเว้นพิธีกรรมทางศาสนาหรือวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานแต่งงานในห้องชุด⁴ จำกัดไม่เกิน 4 คนอาจได้รับอนุญาตให้อยู่ในห้องพัก และจำกัดไม่เกิน⁸ คนอาจได้รับอนุญาตให้อยู่ในห้องชุด ห้องประชุมห้องจัดเลี้ยง: ไม่เกิน 50% ของความจุปกติ
ฝักบัวอาบน้ำ	ไม่มี	ไม่มี	✓	✓	ไม่มี	✓	✓	✓	✓ (สิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ส่วนกลาง)

⁸ ไม่อนุญาตให้บุคคลเกิน 20 คนเข้าพักในห้องชุดในครั้งเดียวกันในระหว่างพิธีกรรมทางศาสนาหรือวัฒนธรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานโดยมีเงื่อนไขว่า: (i) พิธีกรรมจะเกิดขึ้นระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. และ (ii) ผู้เข้าร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาภายในห้องชุดนั้นยกเว้นเมื่อบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม

⁹ จะต้องนำคำแนะนำในการควบคุมการติดเชื้อมาใช้กับสิ่งอำนวยความสะดวกในการอาบน้ำ: (a) รักษาระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้ใช้งานอย่างน้อย 1.5 เมตร ด้วยการเปิดหัวฝักบัวสลับกันหากหัวฝักบัวไม่ได้อยู่ภายในห้องแยกเดี่ยว (b) ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อห้องอาบน้ำอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก ๆ สี่ชั่วโมง (c) ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อให้กับสิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงตู้เก็บของอย่างน้อยทุกวัน และ (d) ห้ามใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าขนหนู

	ธุรกิจจัดเลี้ยงอาหาร	สถานประกอบการที่กำหนด							
		ศูนย์รวบรวมเกมและความบันเทิง	ศูนย์ออกกำลังกาย	สถานเริงรมย์	สถานนันทนาการสาธารณะ	สถานเสริมความงามและอาบอบนวด	สโมสรร่มหมู่บ้าน	สนามกีฬาที่กำหนด	โรงแรมและเกสต์เฮาส์
ห้องอบไอน้ำ และ ซาวน่า	ไม่มี	ไม่มี	ปิด	ปิด	ไม่มี	ปิด	ปิด	ปิด	ปิด
การแสดงสด	ไม่อนุญาตให้มีการแสดงสดหรือกิจกรรมการเต้นรำ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> โรงภาพยนตร์และพิพิธภัณฑ์: ไม่อนุญาตจัดการแสดงสด สถานที่แสดง: ไม่อนุญาตจัดการแสดงสด สวนสนุก: สถานที่จัดแสดงภายในต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่เหมาะสม 	ไม่มี	ห้องประชุมห้องจัดเลี้ยง: ไม่อนุญาตให้มีการแสดงสดหรือกิจกรรมเต้นรำ	N/A	ห้องประชุมห้องจัดเลี้ยง: ไม่อนุญาตให้มีการแสดงสดหรือกิจกรรมเต้นรำ
ข้อกำหนด และ ข้อจำกัดเฉพาะด้าน	<ul style="list-style-type: none"> อนุญาตให้รับประทานอาหารภายในร้านได้ตั้งแต่เวลา 05:00 น. ถึง 21:59 น.^{2, 10} ต้องจัดเจ้าหน้าที่เฉพาะสำหรับล้างภาชนะที่ใช้แล้วและทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโต๊ะและแผ่นกันใช้แล้ว¹¹ ห้องคาราโอเกะหรือห้องเล่นไพ่นกกระจอกปิดให้บริการ 	ไม่มี	ร้านอาหารภายในสถานที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่เหมาะสม	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> โรงภาพยนตร์และสถานที่แสดง: ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในห้องฉายภาพยนตร์/สถานที่จัดแสดง ร้านอาหารภายในสถานที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่เหมาะสม สวนเด็กเล่นบ่อบอลต้องปิดทำการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากและเฟซชีว/แว่นตาตลอดเวลาที่ให้บริการ ลูกค้าเข้ารับบริการตามนัดเท่านั้น ผ้าเช็ดตัวและสิ่งของที่ใช้แล้วต้องเปลี่ยนในแต่ละครั้งหลังการใช้งาน หยุดใช้เครื่องไอน้ำและสารทำระเหย 	<ul style="list-style-type: none"> สถานที่จัดเลี้ยงหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในนั้นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง ไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมคาราโอเกะหรือไพ่นกกระจอก ต้องปิดบ่อบอล 	<ul style="list-style-type: none"> ร้านอาหารภายในสถานที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> ร้านอาหารภายในสถานที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งที่เหมาะสม สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานที่กำหนดให้ปิดจะต้องถูกปิด โรงแรม / เกสต์เฮาส์ที่กำหนดเขตกักตัวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง¹¹ เกสต์เฮาส์อื่นที่ไม่ใช่เกสต์เฮาส์กำหนดกักกันต้องไม่รับบุคคลที่ถูกกักกันเป็นแขก โรงแรมอื่นที่ไม่ใช่โรงแรมที่กำหนดเขตกักกันบริเวณต้องไม่รับบุคคลที่อยู่ภายใต้เขตกักบริเวณซึ่งเคยพักในสถานที่ภายนอก จีน ในฐานะแขก

¹⁰ ปกป้องสถานประกอบการเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่ 2.

¹¹ หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการล้างภาชนะที่ใช้แล้วและการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโต๊ะและแผ่นกันใช้แล้วจะต้องทำความสะอาดมือตามมาตรการก่อนที่จะเปลี่ยนไปปฏิบัติหน้าที่อื่นและจำเป็นต้องใช้มาตรการรักษาสุขอนามัยของมือ ได้แก่ ล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ล้างมือหรือเปลี่ยนถุงมือ

¹² ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรวมถึง: (1) เฉพาะบุคคลที่อยู่ภายใต้การกักตัวซึ่งอาศัยอยู่ในสถานที่นอกประเทศจีน ผู้ดูแลใด ๆ ที่ดำเนินการพักอาศัยกับบุคคลเหล่านั้นตลอดระยะเวลาการเข้าพักในโรงแรม / เกสต์เฮาส์ ภายหลังและผู้เดินทางมาถึงฮ่องกง ซึ่งได้รับการยกเว้นจากภาคบังคับ สามารถรับการกักตัวภายใต้การกักตัวของบุคคลที่เดินทางมาถึงฮ่องกงจาก Foreign Places Regulation (ข้อ. 599E) ในฐานะแขกได้ (2) บุคคลที่ระบุไว้ภายใต้ข้อ (1) ข้างต้นสามารถเข้าพักที่โรงแรม / เกสต์เฮาส์ได้จนกว่าผลการทดสอบของเขา / เธอ จากการทดสอบระบุที่ดำเนินการในวันที่ 19 หรือ 20 ของการมาถึงฮ่องกงตามที่กำหนดภายใต้การทดสอบภาคบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกาศที่ออกเป็นครั้งคราวภายใต้กฎข้อบังคับการป้องกันและควบคุมโรค (Compulsory Testing for Certain Persons) (ข้อ 599J) (การทดสอบภาคบังคับ

ประกาศ) ได้รับการยืนยัน; (3) สมาชิกของสวนสาธารณะต้องไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ของโรงแรม / เกสต์เฮาส์ (ยกเว้น ล็อบบี้ โต๊ะบริการลูกค้า และที่จอดรถ ฯลฯ) ซึ่งมีการแยกที่เหมาะสมและการควบคุมการเข้าถึงแยกต่างหาก (4) ภายใต้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องที่อ้างถึงใน (3) ด้านบน สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ที่พัก (รวมถึงศูนย์ออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ สถานเสริมความงาม หรือสถานประกอบการนวด ศูนย์ธุรกิจ สถานที่จัดเลี้ยง ห้องประชุม หรือห้องจัดเลี้ยง ฯลฯ) ในโรงแรม / เกสต์เฮาส์ต้องปิดให้บริการ (5) ผู้จัดการต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าแขกที่ถูกกักตัวและผู้ดูแลที่เข้าพักกับพวกเขาจะไม่สามารถออกจากห้อง / ห้องชุดของแขกที่เข้าพักได้ในระหว่างการเข้าพักยกเว้น ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเมื่อจำเป็นต้องไปที่ศูนย์ทดสอบชุมชน เพื่อทำการทดสอบระบุในวันที่ 19 หรือ 20 ของการมาถึงฮ่องกงตามที่กำหนดภายใต้ประกาศการทดสอบภาคบังคับที่เกี่ยวข้อง (6) ผู้จัดการต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า แขกที่อยู่ภายใต้การกักตัวจะไม่สามารถรับผู้เยี่ยมชมเข้าไปในห้อง / ห้องชุดของพวกเขาได้ในระหว่างการเข้าพัก (ยกเว้น อาชีพที่ต้องอยู่กับพวกเขาตลอดการเข้าพักครั้งหลัง) และ (7) ผู้จัดการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และคำแนะนำในการควบคุมการติดเชื้อที่ออกโดยกรมอนามัย